



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหยางซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อหารือในประเด็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแสดงความหวังพร้อมส่งกำลังใจไปให้ประชาชนจีน

ในโอกาสนี้ นายหยางซิน ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาภายในประเทศจีน ณ เมืองอู่ฮั่น ล่าสุด มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ๔๒,๗๒๕ ราย เป็นผู้ต้องสงสัยที่เคยใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจำนวน ๒๑,๖๗๕ ราย มีผู้ที่สามารถรักษาหายแล้ว ๔,๐๓๙ ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน ๑,๐๑๗ ราย โดยทางรัฐบาลประเทศจีน ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และการสร้างโรงพยาบาลใหม่ ๒ แห่ง จำนวน ๒,๖๐๐ เตียง อย่างเร่งด่วนภายใน ๑๐ วัน สำหรับมาตรการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้มีการแจ้งเตือนมายังประเทศไทย ๓ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง (Travel Notice) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ และมีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศทุกราย ทุกสายการบิน ซึ่งในปัจจุบันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่ามาตรการที่ประเทศจีนกำลังดำเนินการจะสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันนานาประเทศได้กล่าวชื่นชมผู้นำจีนที่ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของประเทศจีน ได้ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากนานาประเทศ และกล่าวว่า “แม้ไวรัสจะแพร่ไวแต่กำลังใจแพร่ไวกว่าไวรัส” ซึ่งผู้นำจาก ๖๗ ประเทศ ได้ส่งสารแต่ผู้นำจีนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลจีนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



จากนั้น ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พร้อมกับกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณและมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่อุปทูต และคณะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการขาดแคลน หน้ากากอนามัยต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการ สนับสนุนและจัดการภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชน โดยมีอธิบดี กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกตต่อการตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศภายในสนามบิน และการเดินทางผ่านช่องทางอื่นๆ ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มด่านตรวจคัดกรอง บริเวณช่องทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือแนวทางการผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากทางการแพทย์ และเจลล้างมือ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา